

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา ประสิทธิ์ปานวัง)	กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ)	กรรมการ
๔. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี)	กรรมการ
๕. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร)	กรรมการ
๖. ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ (นายอภิรักษ์ ทัพผิ่ง)	กรรมการ
๗. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (นางณลภัส ปัญญาวงศ์)	เลขานุการ
๘. นางสาวนิตต์อติณ ภูริชอุดมอังกูร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

-

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุม พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เนื่องจากอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งรองคณบดี ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ ได้รับการ แต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริชรา ประสิทธิปานวัง ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

๒. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการเข้าสู่ ตำแหน่งวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เพื่อให้ข้อชี้แนะและตอบ ข้อสงสัย ในรูปแบบ online มีอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๖ ท่าน ทั้งนี้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง ด้วยดี และจะมีการติดตามรายงานความก้าวหน้าในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้จะแจ้งวัน เวลา ให้คณาจารย์ ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ ข้อมูลการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัย พะเยา

สรุปเรื่อง ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว ๗๓๐๔/ว๑๒๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ ได้เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๘ คณะ ๑๗ หลักสูตร (๒๓ ทุน) นั้น

คณะนิติศาสตร์ มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๓ หลักสูตร ฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พะเยา เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการนิติศาสตร์ภาคเหนือ : วิชาการลุ่มพีภาคเหนือ (๑๔ สถาบัน)

สรุปเรื่อง เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิติศาสตร์ภาคเหนือ : วิชาการลุ่มพีภาคเหนือ (๑๔ สถาบัน) ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง และนิสิตคณะนิติศาสตร์สามารถคว้ารางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนิติศาสตร์ ภาคเหนือ : วิชาการลุ่มพีภาคเหนือ (๑๔ สถาบัน) ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “กฎหมายใหม่ที่ฉันต้องการ”

๑. นายณัฐพล จิวหนู
๒. นายนฤเบศ มีสา
๓. นายณัฐพล รับสง
๔. นายณัฐดนัย มั่งมุล
๕. นายกิตติชัย วิรัชกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันไต่เวที หัวข้อ “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

๑. นายฉะ กอหลิง
๒. นายกฤษดนัย ผัดกาศ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๑ ปฏิทินโครงการของฝ่ายคุณภาพนิสิต

สรุปเรื่อง ด้วยฝ่ายคุณภาพนิสิตได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินโครงการของฝ่ายคุณภาพนิสิต ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ในการนี้ฝ่ายคุณภาพนิสิตจะนำวาระนี้เข้าที่ประชุมในคราวต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๒ การดำเนินโครงการของฝ่ายคุณภาพนิสิต

สรุปเรื่อง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฝ่ายคุณภาพนิสิตได้จัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลสุขภาพจิตสำหรับนิสิต เพื่อจัดทำระบบการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งประชุมเพื่อเตรียมพร้อมโครงการต้นกล้านักกฎหมาย รุ่นที่ ๒๑ (TONKLA CAMP ๒๐๒๓) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๙.๑ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สสส. ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

สรุปเรื่อง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรม M๒ Hotel Waterside จังหวัดพะเยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” กรณีนิสิตที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาวิชาการ

กิจกรรมการเสวนาวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้และประสบการณ์การทำงานในการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดต่อไป โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา, สภามงคลผู้บริโภครัฐบาลจังหวัดพะเยา, มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา, กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะกรรมการดูแลนิสิตไร้สัญชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา, คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์จังหวัดพะเยา คณาจารย์ บุคลากร นิสิตชมรมสิทธิมนุษยชน นิสิตคณะนิติศาสตร์ สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๙.๒ กิจกรรมเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ “High Value Tourism โอกาสและความท้าทายของล้านนาตะวันออก”

สรุปเรื่อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ซึ่งแผนงานโครงการวิจัยดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ “High Value Tourism โอกาสและความท้าทายของล้านนาตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย สร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก มุ่งให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เน้นการสร้างผลกระทบเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ BCG สร้างชุมชนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนเชิงสังคมด้วยนวัตกรรม และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยการนำศักยภาพเชิงพื้นที่มาพัฒนายกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นการเพิ่มรายได้ของประเทศ มุ่งเน้นคุณค่าและสร้างที่ยั่งยืน และนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม บูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก) ต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุม จำนวน ๗๕ คน และร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน พร้อมกันนี้ได้ทำการเผยแพร่กิจกรรมครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ zoom ไปยังหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ จำนวนมาก รวมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐.๑ การเสวนาวิชาการ เรื่อง อากาศสะอาด: สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย

สรุปเรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจและสร้างผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาแนวทางแก้ไข จึงได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “อากาศสะอาด : สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย” ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑.๑ ขอแสดงความยินดี

สรุปเรื่อง ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา ประสิทธิพานวัง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑.๒ ขอขอบคุณ

สรุปเรื่อง ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เพื่อให้ข้อชี้แนะและตอบข้อสงสัย ในรูปแบบ online ในนามผู้แทนคณาจารย์ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ที่ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

สรุปเรื่อง ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดย ไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สรุปเรื่อง ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และขอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ในรายวิชา กฎหมายห้างหุ้นส่วนและ บริษัทเปรียบเทียบ รหัสวิชา ๑๐๐๗๓๒ เพื่อนำผลการประเมินการสอนไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ได้ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ ประเมินผลการสอน กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อให้คณะกรรมการ ประจำคณะนิติศาสตร์ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (๒.๒) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

๑. ประเมินการสอนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๐ มีความชำนาญพิเศษในการสอน (ผ่านการประเมิน)
๒. การประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๖ อยู่ในเกณฑ์ดีเด่น (ผ่านการประเมิน)

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อพิจารณา

๑. หนังสือคณะนิติศาสตร์ ที่ อว ๗๓๒๓.๐๑/๐๑๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
๒. คำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ ประเมินผลการสอน

๓. แบบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการประจำคณะ (แบบฟอร์ม ปส. ๕)

๔. เอกสารคำสอน รายวิชากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ (Comparative Company and Partnership Law) รหัสวิชา ๑๐๐๗๓๒

๕. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

๑. ที่ประชุมมีมติรับรองตามเสนอ

๒. มอบงานบุคลากรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สรุปเรื่อง ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ในรายวิชา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ รหัสวิชา ๑๐๐๗๔๔ เพื่อนำผลการประเมินการสอนไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ได้ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (๒.๒) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

๑. ประเมินการสอนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๓ มีความชำนาญพิเศษในการสอน (ผ่านการประเมิน)

๒. การประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๐ อยู่ในเกณฑ์ดีเด่น (ผ่านการประเมิน)

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อพิจารณา

๑. หนังสือคณะนิติศาสตร์ ที่ อว ๗๓๒๓.๐๑/๐๑๘๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒. คำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน

๓. แบบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการประจำคณะ (แบบฟอร์ม ปส. ๕)

๔. เอกสารคำสอน รายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ (Comparative Law on Environment and Natural Resources) รหัสวิชา ๑๐๐๗๔๔

๕. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

๑. ที่ประชุมมีมติรับรองตามเสนอ

๒. มอบงานบุคลากรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
กรณีของดร.กัณฑ์พงศ์ แสงพวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สรุปเรื่อง ด้วย ดร.กัณฑ์พงศ์ แสงพวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ในรายวิชา กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและตัวแทน รหัสวิชา ๑๐๐๒๑๕ เพื่อนำผลการประเมินการสอนไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ได้ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ ดร.กัณฑ์พงศ์ แสงพวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (๒.๒) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

๑. ประเมินการสอนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๖ มีความชำนาญพิเศษในการสอน (ผ่านการประเมิน)

๒. การประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๐ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ผ่านการประเมิน)

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ ดร.กัณฑ์พงศ์ แสงพวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อพิจารณา

๑. หนังสือคณะนิติศาสตร์ ที่ อว ๗๓๒๓.๐๑/๓๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. คำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน

๓. แบบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการประจำคณะ (แบบฟอร์ม ปส. ๕)

๔. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและตัวแทน รหัสวิชา ๑๐๐๒๑๕

๕. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

๑. ที่ประชุมมีมติรับรองตามเสนอ

๒. มอบงานบุคลากรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง รายวิชาเฉพาะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การขออนุมัติปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกข้อกำหนดมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การขออนุมัติปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น ซึ่งในข้อกำหนดได้กำหนดคุณสมบัติที่ประสงค์จะขออนุมัติปริญญา ต้องสอบผ่านในรายวิชาเฉพาะจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๔ หน่วยกิต และเป็นรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังนั้นเพื่อกำหนดรายวิชาเฉพาะที่นิสิตที่ประสงค์จะยื่นขออนุมัติปริญญาต้องสอบผ่าน จึงจำเป็นต้องออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายวิชาเฉพาะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การขออนุมัติปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

ขอพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายวิชาเฉพาะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การขออนุมัติปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณา

๑. ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การขออนุมัติปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายวิชาเฉพาะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการขออนุมัติปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับหลักสูตร

สรุปเรื่อง ตามที่คณะนิติศาสตร์ จะดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบ AUN QA ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำหรับ รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการจัดประชุมเรื่องดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุตมอังกร)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สารกิจ)
กรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม